

HỌC SINH LỚP 8A1 VỚI CUỘC THI TRANG TRÍ CÂY THÔNG NOEL DÀNH CHO HỌC SINH KHỐI THCS NĂM HỌC 2023 – 2024

Cô giáo Trần Thị Lành – GVCN lớp 8A1

Tết đến, xuân về, đặc biệt là thời khắc chuẩn bị chuyên giao giữa năm cũ với năm mới, việc trang trí cây thông Noel trở thành một việc không thể thiếu đến đón một năm mới tràn ngập niềm vui. Ánh đèn lung linh, những dải ruy băng rực rỡ và những bông hoa đa màu kết hợp tạo nên một hình ảnh tuyệt vời, tô điểm cho không gian sống. Cây thông, được chọn lựa kỹ càng, là trung tâm của sự kiện, với những đường cong mềm mại và những ngọn cành rợp đầy kỷ niệm. Mỗi đèn lấp lánh, mỗi chiếc bóng nhẹ nhàng treo lủng lẳng, đều tạo nên bức tranh rực rỡ, tươi sáng, làm tan đi bao muộn phiền, để lại chỉ có niềm vui và ấm áp.

Nằm trong chuỗi hoạt động chào đón Giáng sinh và năm mới 2024, trường Tiểu học, THCS và THPT Hồng Đức tổ chức cuộc thi “**Trang trí cây thông Noel**” dành cho cấp Tiểu học và THCS tại trường Hồng Đức. Cuộc thi trang trí cây thông Noel không chỉ đơn thuần là một cuộc thi về sự sáng tạo và nghệ thuật, mà còn là cơ hội để các em học sinh tập trung, giao lưu và chia sẻ niềm vui trong mùa lễ hội. Mục đích của cuộc thi là thúc đẩy tinh thần đoàn kết, tạo sự gắn gũi và ấm áp, qua việc cùng nhau tạo nên những tác phẩm trang trí độc đáo và đẹp mắt. Nó cũng là cơ hội để các em thể hiện sự sáng tạo của mình, tạo ra không gian lễ hội lung linh, rực rỡ và tạo dựng không khí rộn ràng, đong đầy niềm vui và hạnh phúc.

Lớp 8A1 rất tích cực hưởng ứng tham gia cuộc thi với sự quyết tâm, cố gắng hết sức mình của tất cả các thành viên trong lớp.



Cả lớp tạo dáng bên cây thông.

Khi tham gia cuộc thi trang trí cây thông Noel, các em học sinh sử dụng các sản phẩm handmade để tạo nên sự độc đáo và cá nhân hóa cho cây thông. Cây thông được làm từ bìa catong cùng với giấy bìa tái chế, những hộp quà cũng được tái chế từ các vỏ hộp bánh đã qua sử dụng, vật liệu tái chế hoặc góp phần bảo vệ môi trường. Cây thông của lớp 8A1 với màu chủ đạo là màu xanh lá cây thể hiện màu xanh của thiên nhiên, màu xanh của sinh học mang nét đặc trưng riêng của lớp, bên cạnh đó lớp còn làm thêm người tuyết từ giấy bìa A0 có vẽ tên lớp 8A1 rất nổi bật. Đến với cuộc thi Trang trí cây thông Noel năm nay, lớp 8A1 muốn mang đến 1 thông điệp rằng: “Chúng ta mừng mừng trang trí chào đón lễ hội nhưng không quên bảo vệ môi trường, vì bảo vệ môi trường là bảo vệ chính cuộc sống của chúng ta”. Việc sử dụng các sản phẩm handmade không chỉ là cách để thể hiện sự sáng tạo cá nhân mà còn đem đến sự ấm áp và gần gũi, tạo nên một cây thông Noel đầy cảm xúc và ý nghĩa trong mùa lễ hội.



Cây thông mang nét đặc trưng riêng rất nổi bật của lớp 8A1

Với sự quyết tâm, nghiêm túc với cuộc thi nên lớp 8A1 đã rất xuất sắc giành được giải Nhất cuộc thi Trang trí cây thông Noel.







Cô trò lớp 8A1 rất quyết tâm và kết quả đã giành được giải nhất cuộc thi.